

UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 42/STTTT-TTCNTT
V/v Kết quả vận hành hệ thống
Họp trực tuyến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã.

Căn cứ Quyết định 951/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2011, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình.

Để chuẩn bị đưa vào vận hành chính thức phục vụ các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh với các huyện, thị xã. Sở Thông tin và Truyền thông đã thông báo và phối hợp với các đơn vị vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống vào lúc 09h00 ngày 04 tháng 02 năm 2012 (thứ Bảy). Sau buổi vận hành thử nghiệm, Sở báo cáo UBND tỉnh kết quả như sau:

Đã kết nối thành công các huyện: Dương Minh Châu, Tân Châu, Trảng Bàng, Gò Dầu, Tân Biên, Hòa Thành, chất lượng âm thanh, hình ảnh đạt yêu cầu.

Châu Thành chưa kết nối được vì đường mạng chưa thông suốt, tuy đã được hướng dẫn nhưng nhân sự phụ trách chưa nắm được cách vận hành hệ thống và với lý do bận nên chuyên viên phụ trách hẹn đến ngày 06/02/2012 mới tiếp tục phối hợp, Sở đã cử chuyên viên trực tiếp đến xử lý và đã kết nối tốt (lý do dây mạng kết nối thiết bị và mạng nội bộ bị lỏng). Điểm cầu thị xã không kết nối được do đường truyền từ thiết bị tới hệ thống chuyên mạch bị lỗi, cán bộ kỹ thuật không tự khắc phục được do đó chuyên viên của sở đã hỗ trợ và kết nối thành công trong buổi chiều ngày 04/02/2012.

Qua kết quả buổi thử nghiệm vận hành toàn hệ thống, Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: Đây là hệ thống thiết bị chuyên dụng được đầu tư để phục vụ công tác cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí trong công tác điều hành, quản lý. Để đạt được chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất đề nghị các đơn vị bổ sung các thiết bị phụ trợ (màn cửa, âm thanh, đèn ánh sáng màu vàng, ...) theo đúng thiết kế đã gửi.

Mức độ sẵn sàng của các đơn vị chưa đồng đều, có một số đơn vị có mức độ sẵn sàng cao như là VP.UBND tỉnh, Hoà Thành, Dương Minh Châu, Bến Cầu, Tân Châu, Tân Biên; Đơn vị có mức độ sẵn sàng thấp hơn là Trảng Bàng (kết nối trễ 30 phút so với qui định); Đơn vị có mức độ sẵn sàng thấp là Thị xã, Châu Thành. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thật sự quan tâm và phân công cán bộ phụ trách thường xuyên kiểm tra và bảo quản thiết bị để đáp ứng yêu cầu hoạt động khi có thông báo.

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND tỉnh và đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tốt hơn trong việc vận hành hệ thống phục vụ tốt các cuộc họp trực tuyến trong thời gian sắp tới.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TT. CNTT&TT.



Phan Thành Thắm